
Fyrsti stjórnarfundur Retrieverdeildar 18 apríl 2023. 

 

Verkefnum útdeilt. Sunna Birna áfram formaður, Karl gjaldkeri og Óli Þór ritari. Erla Heiðrún og Kjartan 

meðstjórnendur. 

 

Helstu mál 

- Rætt um vinnureglur fyrir nefndir. 

- Skoða að koma á uppskeruhátíð fyrir deildina 

- Styrktarsamningur við Petmark að klárast, þarf að semja um nýjan og/eða leita annara styrktaraðila. 

- Skoða kostnað við að fjölga verðlaunum á sýningum, lítið um verðlaun og deildin með 10-13% skráðra 

hunda á sýningum HRFÍ. 

- Rætt um gagnagrunna, bæði okkar og HRFÍ og þörfina að koma gögnum frá honum inn í hundavef, þá 

sérstaklega heilbrigðis- og prófgögnum. 

 

Fundi slitið. 


